

# HUMAN OF CAG

Nguyễn Hữu Roi

November, 2023/Vol. 07

## 15 NĂM THẮP SÁNG NHIỆT HUYẾT TRONG CÔNG VIỆC



Tại CAG có một nhân sự đặc biệt, không bàn làm việc cố định, ở tại công ty hơn 8h/ngày nhưng lại có mối quan hệ rộng nhất công ty. Từ cô lao công, công nhân nhà máy, lái xe cho đến nhân sự thuộc khối văn phòng, ban quản lý dự án,...tất cả đều quen thuộc với chú.

Mọi người có thể bắt gặp người đàn ông có làn da rám nắng khỏe mạnh này di chuyển qua lại thường xuyên giữa nhà cái CAG 1 & CAG 2 trên con xe mini đã nhuộm màu thời gian. Đó là chú Nguyễn Hữu Roi nhân viên bảo vệ đã có 15 năm gắn bó tại Công ty cổ phần mặt dựng CAG.

### SẴN SÀNG TIẾP NHẬN MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Năm 2008, chú bắt đầu làm việc tại CAG với vị trí công nhân gia công nhôm kính tại nhà máy. Và 4 năm sau (tức năm 2012) chú nhận nhiệm vụ làm bảo vệ cho ban dự án & vật tư tại các công trình, dự án mà CAG thi công mặt dựng nhôm kính. Dù phải thay đổi địa điểm liên tục theo tiến độ thi công tại nhiều công trình khác nhau song chú luôn không bao giờ phàn nàn.



# HUMAN OF CAG

Nguyễn Hữu Roi

November, 2023/Vol. 07

Vượt qua mọi khó khăn về công việc và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn tại công trường, chú vẫn chăm chỉ từng ngày hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Với công việc đảm bảo an ninh của mình chú đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công CAG tại những sự dự án thi công đầu tiên như Đài truyền hình VTC (Lạc Trung, Hà Nội). Năm 2015, chú Roi được điều chuyển về làm nhân viên bảo vệ tại nhà máy CAG 1 và gắn bó với công việc này đến nay.

## CHĂM CHỈ MỖI NGÀY VỚI CÔNG VIỆC NHỎ NHẤT

Có lẽ với bản lĩnh của một quân nhân đã xuất ngũ, chú Roi có nhiều hơn sự kiên cường và bản lĩnh với công việc đảm bảo an ninh tại CAG. Công việc có vẻ nhàm chán này chưa bao giờ khuất phục được tinh thần làm việc năng nổ và trách nhiệm của chú dù đã ở tuổi 60.

Từ những tài sản nhỏ nhất cho đến máy móc thiết bị giá trị lớn của công ty luôn được chú giữ gìn cẩn thận. Bởi vậy, chú Roi hay được mọi người trêu đùa rằng, chú là “khắc tính” của trộm cắp. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao của chú và sự hỗ trợ của những đồng nghiệp bảo vệ khác tại CAG chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất cắp nào.

Mỗi ngày chú bắt đầu công việc của mình từ rất sớm với việc tuần tra trong khu vực được phân công tại trụ sở, nhà máy CAG. Đồng thời ghi chép và báo cáo lại các sự việc bất thường, đáng ngờ.



# HUMAN OF CAG

Nguyễn Hữu Roi

November, 2023/Vol. 07

Khi mọi người đã rời khỏi công ty vào cuối ngày, chú Roi lại đi kiểm tra 1 lượt và tắt hết các thiết bị điện không cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và tránh lãng phí. Những công việc thầm lặng nhỏ bé này được chú thực hiện cần mẫn và chu đáo mỗi ngày.

## NGÔI NHÀ THỨ 2 MANG TÊN CAG VỚI BIẾT BAO KỶ NIỆM

Khi được hỏi việc thường xuyên xa nhà, làm việc 24/7 tại công ty như vậy chú có buồn không? Chú cười nhẹ và chia sẻ: “Từ lâu CAG đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chú. Tại đây chú có một căn phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi, những người đồng nghiệp thân thiện gần bó và sẵn sàng chia sẻ như người thân. Dù vào những dịp nghỉ lễ dài có chút trống vắng song chú luôn vững tâm làm việc nhờ vào sự động viên của vợ chú. Cô hiểu và thông cảm cho công việc đặc thù này, sẵn sàng làm nhiệm vụ hậu phương chăm sóc và nuôi dạy 3 cô con gái”. Chú cũng vui vẻ chia sẻ thêm về hình ảnh gia đình hạnh phúc của mình. Trong đôi mắt lộ rõ vết hằn của thời gian đó là sự hạnh phúc và tự hào.

Ở tuổi 60 không còn quá trẻ để lao động nữa nhưng chú vẫn rất yêu nghề và mong muốn gắn bó lâu hơn với công việc này. Đây là điều mà nhiều nhân sự trẻ nên học tập. Nhiệt huyết và sự chăm chỉ ở công việc nào cũng cần có. Đó là ngọn đuốc sáng dẫn lối giúp vượt qua mọi khó khăn, để mỗi ngày đi làm là một ngày vui chứ không phải để chấm công.

